

รายงานสรุปกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรม

ของสำนักงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัฒนธรรม คือ การแสดงออกถึงวิถีการดำรงชีวิตที่สั่งงามซึ่งได้รับการสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยเป็นผลผลิตของมนุษย์ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทั้งด้านวัตถุ และแนวคิดจิตใจ รวมทั้งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา และวัฒนธรรมที่สั่งงามจะดำรงคงอยู่ได้ก็ด้วยการเรียนรู้ของคนในสังคมและจะต้องร่วมกันสืบสาน สร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานประชุมได้ตระหนักถึงการร่วมสืบสาน วัฒนธรรมที่สั่งงามให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป จึงได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่สั่งงามโดยมุ่งหวังให้บุคลากรของสำนักงานประชุมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป สรุปได้ดังนี้

๑. รายละเอียดพร้อมภาพของกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักงานประชุมได้เข้าร่วมกิจกรรม “ขอขมาพระแม่คงคา กราบบูชา จันทราร คีนเพ็ญ ครั้งที่ ๓” ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสำนักงานประชุมได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ การเข้าร่วมประกวด “กระทงคุณธรรม”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บุคลากรของสำนักงานประชุมได้ร่วมมือร่วมใจและร่วมแรงกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง ดอกไม้ ไม้ไผ่ ดินเผาหี และได้ส่งกระทงของสำนักเข้าร่วมประกวด “กระทงคุณธรรม” โดยกระทงคุณธรรมของสำนักงานประชุมประดิษฐ์ขึ้นภายใต้แนวคิด คือ “กระทง ๔ ภาค” สื่อความหมายว่า บุคลากรของรัฐสภาประกอบด้วยคนไทยแต่ละภาคซึ่งได้มาอยู่ร่วมกัน เพื่อร่วมกันกระทำความดี และสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ





๑.๒ การเข้าร่วมประกวด “นางนพมาศ ทูตแห่งความ

สำนักการประชมได้ส่งผู้แทนซึ่งเป็นบุคลากรในสำนักเข้าร่วมประกวด “นางนพมาศ ทูตแห่งความดี” ได้แก่ นางสาวสาวิตรี แก้วบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานกระทุ้งถาม ซึ่งผู้เข้าประกวดนางนพมาศของสำนักการประชมได้รณรงค์ให้ทุกคน “รวมพลังทำความดี ด้วยวิถี กตัญญู สร้างสรรค์สู่ สังคมคุณธรรม” เนื่องจาก “ความกตัญญู” เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่อยู่ในใจ ของทุกคน และเกิดขึ้นได้จากตัวเอง ซึ่งความกตัญญูไม่ได้หมายถึงการตอบแทนบุญคุณของบุคคล เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการกตัญญูต่อองค์กร เช่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พัฒนางองค์กรให้เป็นที่รู้จัก ไม่ทำลายชื่อเสียงขององค์กร การกตัญญูต่อสังคม เช่น การบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ และการกตัญญูต่อประเทศชาติ เช่น ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนา ประเทศชาติ ดังนั้น ความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา คุณธรรมในเรื่องอื่น ๆ ได้ และไม่ใช่เรื่องยากหากทุกคนได้เริ่มต้นไปด้วยกัน





๑.๓ การเข้าร่วมประกวดขบวนคุณธรรม

สำนักการประชุมได้เข้าร่วมประกวดขบวนคุณธรรมเนื่องในวันลอยกระทง โดยขบวนคุณธรรมของสำนักการประชุม ประกอบด้วย

๑. การแสดงรำวงวันลอยกระทง ซึ่งเครื่องแต่งกายบางส่วนและเครื่องประดับของผู้แสดงประดิษฐ์จากกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วและถุงขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสำนัก

๒. การรณรงค์ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น ส่งเสริมให้ใช้กล่องข้าวและแก้วน้ำส่วนตัวเพื่อลดปริมาณขยะ รณรงค์ให้เดินทางด้วยรถคันเดียวกัน กรณีที่เดินทางไปที่เดียวกัน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากรให้มุ่งไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

๓. การรณรงค์ให้ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เช่น ส่งเสริมรณรงค์การปฏิบัติตามคุณธรรม ๕ ประการ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา











๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

ประโยชน์ที่สำนักงานการประชุมได้รับจากการทำกิจกรรมวันลอยกระทง ได้แก่

๑. ได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแม่น้ำหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ให้เรา
ได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค รวมถึงใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตลอดจนได้น้อมจิตน้อมใจขอมา
ต่อพระแม่คงคาหากผู้ใดได้เคยกระทำการอันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด

๒. ได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่โบราณไว้ มิให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๓. ได้ร่วมสามัคคีกันแสดงออกซึ่งฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทง
เข้าร่วมประกวด รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการเดินขบวนคุณธรรม นอกจากนี้ การประกวด
นางนพมาศที่ผู้แทนนางนพมาศของแต่ละสำนักได้เชิญชวนให้ร่วมกันทำความดีในเรื่องต่าง ๆ นั้น แสดง
ถึงการให้ความสำคัญกับความงามภายในจิตใจ โดยมีได้ให้ความสำคัญกับความงามภายนอกเท่านั้น

๔. ได้เปลี่ยนบรรยากาศและผ่อนคลายจากการปฏิบัติราชการตามปกติ ทำให้บุคลากร
เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของบุคลากรอันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการต่อไป

๓. การนำประโยชน์ของกิจกรรมมาปรับใช้ในสำนักงานการประชุม

สำนักงานประชุมได้นำประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาปรับใช้ในสำนักงานการประชุม กล่าวคือ สำนักงานประชุม
ได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของสำนักที่มีมาตั้งแต่อดีต ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี
โดยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของสำนักงานประชุมรวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานประชุมจะมีการประชุมสำนักเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย
ของภารกิจ รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีการทำงานที่จะบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความสนใจและตามความถนัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการประชุมสำนัก
จะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อถึงคราวที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติภารกิจ บุคลากรของสำนักซึ่งมีจิตสำนึกของการทำงานร่วมกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะมาร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจเป็นอย่างดี และหากพบปัญหาอุปสรรคก็จะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเร็ว ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคีดังกล่าวทำให้ภารกิจของสำนักงานประชุมรวมถึงภารกิจ
อื่นที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำนักงานประชุมจะสืบ
สานวัฒนธรรมที่ดีงามในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคีให้คงอยู่สืบไป